

จับไฟส่องดวง ของขวัญเสริมมงคล 12 ราศีต้อนรับ

ปีหมู



เทศกาลปีใหม่กำลังใกล้เข้ามาทุกที ก็ได้เวลาของงานเทศกาลมหกรรมของขวัญ Gift Fest 2018 เวียนกลับมาพบกับทุกคน ครั้งนี้เราพามาแม่หม่อมมาจับไฟส่องดวง มาดูกันว่าแต่ละราศีจะเหมาะกับของขวัญอะไรกันบ้างที่จะช่วยเสริมความเฮงให้พุ่งกระฉูดจนหยุดไม่อยู่ ด้วยคำทำนายของขวัญเสริมมงคลปี 2019 จากแม่หม่อมสุดแม่น Mayraclebangkok #ไฟส่องชัดตอบจริง

ราศีมังกร

ชาวราศีมังกรเป็นคนลักษณะพร้อมบุญ พร้อมลุย ดวงปีหน้าจะมีการติดต่อกับต่างประเทศ มีการเดินทางประเทศข้ามประเทศ และพบรักกับคนต่างชาติจนถึงได้แต่งงาน มีครอบครัว ขอให้เน้นเสริมดวงด้วยของประดับบ้านสีขาว จะช่วยให้ชีวิตประสบความสำเร็จอย่างงดงาม

ราศีกุมภ์

ราศีกุมภ์มักจะมีอารมณ์แปรปรวนได้ง่ายและในปีหน้ามีเกณฑ์ที่คนรอบข้างจะทำให้เกิดอาการหงุดหงิดรำคาญใจ ดังนั้นควรให้ของขวัญเสริมมงคล ที่เน้นโทนสีเขียว เช่น เสื้อผ้า เครื่องประดับและเคสโทรศัพท์ เป็นต้น โดยของสีเขียวจะช่วยให้คนราศีกุมภ์ในปีหน้ามีแต่คนรักคนเมตตา แถมสีเขียวยังช่วยให้มองแล้วสบายตาผ่อนคลายอีกด้วย

ราศีมีน

เป็นคนที่อ่อนน้อม แข็งใน รักสวยรักงามชอบการแต่งตัว ชอบเข้าสังคม ในปี 2019 ดวงราศีมีนจะมีความสุขในการทำงาน การเงินและความรักเป็นพิเศษ คุณจะเริ่มมีความฝันอยากแต่งงาน ส่วนของขวัญให้ชาวราศีมีนควรเป็นเสื้อผ้ารองเท้าหรือของแต่งบ้านสีเหลือง เพื่อความสุขที่สมหวังในปีหมู

ราศีเมษ

ราศีเมษเป็นคนที่เข้มแข็งและหวงแหนพื้นที่ส่วนตัวไม่ชอบให้ใครเข้ามายุ่งเรื่องของตัวเองมากเกินไป และในปีหน้าการเงินอาจมีปัญหาติดขัดบ้างแต่ก็สามารถผ่านไปได้อย่างดีแต่สิ่งที่จะช่วยเสริมให้การเงินดีขึ้นก็คือ กระเป๋าสีดำ ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าทูหรือกระเป๋าสตางค์ เพื่อช่วยเสริมให้การเงิน โชคลาภ รวมทั้งมีเงินก้อนเข้ามา

ราศีพฤษภ

ชาวราศีพฤษภในปีหน้ายังคงจะต้องดูแลสุขภาพให้ดี มีเกณฑ์เจ็บป่วยโดยเฉพาะในเรื่องกระดูกและความดัน ควรหาวิตามินหรืออาหารเสริมบำรุงกระดูกมาเป็นของขวัญให้ชาวราศีพฤษภจะได้มีสุขภาพที่ดีไปตลอดปี 2019

ราศีเมถุน

ในปีหน้าชาวราศีเมถุนมีเกณฑ์โยกย้ายตำแหน่งหน้าที่อาชีพการงานดีขึ้น รวมถึงอาจต้องย้ายที่อยู่อาศัยด้วย แต่ให้ระมัดระวังเรื่องคนกวนใจ สำหรับของขวัญที่จะช่วยเสริมความน่าเชื่อถือในเรื่องงานและความสุขคือสินค้าประเภทเสื้อผ้าและของใช้ที่เน้นสีขาวและสีน้ำเงิน

ราศีกรกฎ

ราศีกรกฎผู้ทรงเสน่ห์ ในปี 2019 มีเกณฑ์จะได้เจอคนรักคนเปย์ และมีโอกาสได้งานจากคนรักคนเมตตา ถ้าอยากจะได้เสริมดวงชะตาให้มีคนรักคนเมตตายิ่งๆ ขึ้น ควรให้ของขวัญอะไรก็ได้แต่ขอให้มีสีชมพูและสีขาว รับรองว่าจะมีคนรักคนเปย์ เข้ามาในปีหน้าแน่นอน

ราศีสิงห์

ราศีสิงห์มีลักษณะนิสัยปากตรงปากแฉะแต่ขี้น้อยใจ และในปีหน้ามีเกณฑ์ที่จะได้งานจากการอุปถัมภ์ โดยการเสริมดวงในเรื่องของการอุปถัมภ์คำขู จะต้องหาของแต่งบ้านที่เน้นแจกันสีขาว สีทองเพื่อนำพาโชคลาภและงานใหม่ให้เข้ามา

ราศีกันย์

ราศีแห่งการรักสวยรักงามและดูแลตัวเองอยู่เสมอ ในปี 2019 จะต้องเสริมดวงในเรื่องของความน่าเชื่อถือ และการเจรจาติดต่อสื่อสาร เพราะมีเกณฑ์ได้ร่วมงานกับต่างประเทศอยู่ตลอดทั้งปี แม่หมอนแนะนำให้เสริมดวงด้วยนาฬิกาโทนสีดำ เพื่อเสน่ห์ที่น่าเจรจา

ราศีตุลย์

ราศีตุลย์เป็นคนที่ขี้นุกดหงิดตั้งแต่เรื่องเล็กๆ ไปจนถึงเรื่องใหญ่ได้ง่าย แต่ก็เป็นคนหน้าหนึ่งใจดีและปากตรงกับใจ โดยในปีนี้ของขวัญที่จะเสริมให้ชาวราศีตุลย์มีความสุขและความก้าวหน้าในการทำงานเกิดความสำเร็จ ควรเป็นสินค้าประเภทเสื้อผ้า รองเท้าสีขาว

ราศีพิจิก

ชาวราศีพิจิกมีรสนิยมสูง ชอบในความหรูหรา ชอบเข้าสังคม เทียวเก่งและแอบใช้เงินเก่งด้วย แถมยังรอคอยความ

รักที่เป็นรักแท้ ในปีหน้านี้ดวงจะเด่นเรื่องงานและโชคลาภ มีเกณฑ์เดินทางไปต่างประเทศ ย้ายที่อยู่ ของขวัญที่เหมาะสมจะมอบให้คนราศีพิจิกคือของที่มีโทนสีทอง เพราะการใช้สีทอง จะช่วยเสริมพลังความก้าวหน้าและอำนาจให้กับชาวราศีนี้

ราศีธนู

ราศีนี้ภายนอกดูเป็นคนขี้อายภายในแอบมีความเขັกซื่ออยู่เล็กๆ ของขวัญเสริมดวง 2019 ที่เหมาะมากๆ สำหรับราศีนี้คือ น้ำหอมกลิ่นเอง โดยกลิ่นที่จะช่วยเสริมในความความโชคดีให้ได้มากที่สุดจะต้องเป็นกลิ่นที่ซ่อนความหวานไว้ด้วย ถ้ามีน้ำหอมพกไว้ในปีหน้าราศีธนูเองแน่นอน

การเลือกซื้อของขวัญให้คนที่คุณรักหรือตัวคุณเอง ถ้าได้ทั้งของที่มีประโยชน์และเสริมความมงคลให้ดวงพุ่งแรงในปี 2019 ย่อมเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากๆ ได้ของที่ถูกใจแถมยังถูกกับดวงชะตาอีกด้วย สำหรับใครที่กำลังคิดว่าจะไปซื้อของขวัญที่ไหนดี ขอแนะนำให้มาเลือกซื้อกันให้จุใจ ในงาน Gift Fest 2018 เทศกาลของขวัญสุดยิ่งใหญ่ที่รวมสินค้าหลายหลากสไตล์สำหรับทุกกลุ่มทุกวัย พร้อมด้วยโปรโมชั่นพิเศษจัดเต็มทุกบูธ ระหว่างวันที่ 12 - 16 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์